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Fundarritari: Jóna Guðrún Kristinsdóttir  

 
Umræður um fjármál Rkv.félaganna og mót haustsins 

 Fjárhagsstaðan er ekki góð 
 Andrea ætlar að koma eitthvað til móts við okkur með kostnaðinn við brautarleigu gegn 

því að við sjáum um mótin  
o Samþykkjum það, Gunni reynir að fá enn lægra verð á móti (RIG verð) 

 Andri búinn að óska eftir fundi með Rkv.félögum varðandi verð á árskortum og fjármálin 
almennt 

 Rkv.borg ætlar einungis að greiða út september, félögin 5 millj. fram yfir 
o Búið að skera mikið niður 
o KLÍ tekur stóru mótin á sig á umsömdu verði 
o Þurfum að reikna út hvað þarf að rukka í mótin, fer eftir verði á brautunum 

 Halda meistarakeppni ungmenna, breyta í 3 af 4 gilda og hafa bara 2 skipti fyrir áramót 
 Fellum niður íslandsmót unglingaliða 

o Barn síns tíma, mörg hver komin í deild og farin að fara ung í landsliðsverkefni svo 
þetta skapar óþarfa álag og skilar litlu.  

 
Fara yfir á ákveða landsliðsverkefni næsta árs 

 Qatar 
o Ekki mikill kostnaður fyrir KLÍ, aðallega kostnaður við þjálfara 
o Viljum miða við U21 hóp til Qatar þannig að við höldum verkefni fyrir þann hóp 

 Triple Crown 
o Viljum senda einungis U16 og konur á TC mótin, önnur verkefni í boði fyrir U19 og 

karla  
 EYC og EMC komið í ferli 

 
Samtal við Mark – niðurstöður og viðbrögð 

 Jóna og Gunni áttu samtal við Mark í morgun til að fara yfir upplifun kvenna og kvartanir 
foreldra yngri stúlkna af viðhorfi Mark ásamt upplifun einstaka þjálfara af samskiptum við 
hans 

 Fórum yfir dvínandi traust til hans sökum þess að sérstaklega var rætt við ráðningu hans 
að byggja þyrfti upp kvenna keiluna 

 Tjáðum honum að hans samningur yrði ekki endurnýjaður eftir EMC í júni 2025 sökum 
þessa þar sem erfitt yrði að byggja aftur upp þetta traust 

 Höldum okkar skuldbindingum við hann sem þegar hafa verið gerðar en erum sveigjanleg 
kjósi hann að hætta fyrr 

 Gáfum honum tíma til að melta þetta og koma til baka með viðbrögð 
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Dagskrá vetrarins fyrir Mark 

 Hann kemur til að halda áfingabúðir fyrir karla, konur og ungmenni ásamt því að funda 
með þjálfurum og stjórn/framkvæmdastjóra 

 Til áætlun sem var samþykkt, við höldum því plani nema annað komi í ljós 
 
Önnur mál 

 Tímabilið að hefjast – dagskrá á hreinu 
 Klárum að ákveða skipulag og verð fyrir mótin milli funda til að geta auglýst og haldið 

plani 
 Ekki búið að klára auglýsingamál vegna sjónvarpsdeildar og RIG, er í ferli vantar samtal við 

stöð 2 
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